

Vắc-xin Ngừa COVID-19 Mới Nhất năm 2023-2024: Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Dài Hạn

Vaccinate WA
CovidVaccineWA.org

Vắc-xin ngừa COVID-19 mới nhất năm 2023-2024 là loại vắc-xin gì? Loại vắc-xin này có nhắm mục tiêu vào biến thể mới nhất không?

Vắc-xin ngừa COVID-19 mới nhất năm 2023-2024 là loại vắc-xin mới nhất được Food and Drug Administration (FDA, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm) cấp phép và được Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) đề xuất sử dụng. Vì rút gây ra dịch bệnh Covid-19 đã thay đổi theo thời gian, biến đổi thành nhiều biến thể khác nhau. Vắc-xin này sẽ nhắm mục tiêu vào các biến thể mới hơn hiện đang gây ra hầu hết các ca lây nhiễm và nhập viện ở Hoa Kỳ. Vắc-xin này giúp phục hồi và tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các biến thể ở thời điểm hiện tại.

Ai là người cần tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 mới nhất năm 2023-24?

Người lớn nên tiêm 1 liều vắc-xin ngừa COVID-19 mới nhất năm 2023-2024. Một số người lớn bị suy giảm miễn dịch có thể cần tiêm liều bổ sung. Nên tiêm loại vắc-xin mới nhất tối thiểu 2 tháng sau liều cuối cùng nếu đã tiêm trước đó.

Tại sao vắc-xin mới nhất năm 2023-24 lại quan trọng đối với nhân viên chăm sóc dài hạn và cư dân?

Tỷ lệ nhập viện vì nhiễm vi rút đường hô hấp cao hơn bình thường vào năm ngoái. Những bệnh truyền nhiễm này có thể xảy ra đồng thời và có thể làm tăng nguy cơ nhập viện hoặc tử vong. Vắc-xin giúp bổ sung thêm một lớp bảo vệ khỏi lây nhiễm cho nhân viên và cư dân.



- Người lớn trên 65 tuổi, nhất là những người sống tại cơ sở Chăm Sóc Dài Hạn, có nguy cơ cao bị biến chứng nghiêm trọng do COVID-19 và các bệnh về đường hô hấp khác do hệ thống miễn dịch yếu hơn.

Khuyến khích các gia đình và cư dân tiêm chủng

Xây dựng niềm tin với nhân viên, cư dân và gia đình là điều cần thiết. Việc tạo thông tin truyền thông thường xuyên và minh bạch về tình trạng hiện tại của dịch bệnh COVID-19 trong cơ sở và các biện pháp bảo vệ được nhân viên áp dụng có thể giúp xây dựng niềm tin này. Các cư dân của Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn và gia đình họ cần được biết rằng càng có nhiều người sống trong cơ sở thì nguy cơ lây nhiễm càng cao. Chia sẻ thông tin với các gia đình về những cách họ có thể giúp giữ cho các thành viên trong gia đình và cộng đồng của mình an toàn hơn trước dịch bệnh nghiêm trọng bằng cách tiêm đầy đủ các liều vắc-xin ngừa COVID-19.

Cách đưa ra đề xuất quan trọng về vắc-xin:

- Chia sẻ thông tin về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin.
- Giải đáp các câu hỏi và mối lo ngại của cư dân, đồng thời nhắc nhở họ rằng việc tiêm vắc-xin mang lại nhiều lợi ích hơn rủi ro.
- Giải thích những rủi ro tiềm ẩn của dịch bệnh **COVID-19** (có sẵn bằng Tiếng Tây Ban Nha) khi không được tiêm vắc-xin.

Nhân viên Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đồng thời theo dõi tình trạng lây nhiễm của bản thân. **Hãy bảo vệ bản thân và cư dân bằng vắc-xin COVID-19 mới nhất năm 2023-24.**

